

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้แจ้ง	<p>นายศร ธิปภิมากร</p> <p>ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง</p>
ประเด็นปัญหา	
<p>กรณีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต ๑ พรรคก้าวไกล แจ้งหาหรือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสุกรในพื้นที่ตำบลปงยางคค อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง</p>	
ข้อเท็จจริง	
<p>๑. ข้อมูลการเลี้ยงสุกร</p> <p>ตำบลปงยางคค อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน มีการเลี้ยงสุกร จำนวน ๓๘ ราย รวม ๑๖,๘๑๕ ตัว แยกเป็น</p> <p>๑) รายย่อย จำนวน ๒๑ ราย ๑๘๕ ตัว เลี้ยงระบบเปิด โรงเรือนเปิด</p> <p>๒) รายใหญ่ จำนวน ๑๗ ราย ๑๖,๖๓๐ ตัว เลี้ยงระบบปิด โรงเรือนปิดระบบ evaporative cooling system</p> <p>๒. ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผ่านระบบสารสนเทศกรมปศุสัตว์</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พื้นที่ตำบลปงยางคค อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผ่านระบบสารสนเทศกรมปศุสัตว์ จำนวน ๓๘ ราย</p>	
การดำเนินการ	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้รับทราบข้อร้องเรียนของประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน กลิ่นจากฟาร์มสุกร และได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ปัญหา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รายละเอียดข้อมูล และการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตรวจสอบฟาร์มสุกร และแก้ไขปัญหาพร้อมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขฟาร์มให้ลดกลิ่น โดยมีการเชิญประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากกลิ่นเข้าร่วมการตรวจสอบและการให้คำแนะนำ มีการใกล้ชิดทำข้อตกลงสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและผู้เลี้ยงสุกร</p> <p>๒. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสุกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยร่วมกับเทศบาลตำบลปงยางคค อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกษตรกรควบคู่กันในขณะเข้า ตรวจเยี่ยม ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสุกร ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปกติ - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มีแผนการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมทบทวน / สร้างความรู้ ด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์มสุกรที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีกครั้ง ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ <p>๓. ปัจจุบันปัญหาได้รับการแก้ไข แต่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ ดำเนินการเข้าตรวจติดตามต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลให้ฟาร์มสุกรรักษามาตรฐานการจัดการฟาร์มและการ จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดกระทบชุมชน</p>	
ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง https://pvlo-lpg.dld.go.th	

รูปการตรวจสอบฟาร์มสุกรเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นตามข้อร้องเรียน





รูปการฝึกอบรม

ให้ความรู้การเลี้ยงการจัดการฟาร์มสุกร



